



# TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

# BẢN TIN EVN

Số 12 - năm 2025

## Tin tức



## HUY ĐỘNG TOÀN HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀO CUỘC ĐỂ TRIỂN KHAI DỰ ÁN ĐƯỜNG DÂY 500KV LÀO CAI - VĨNH YÊN

Ngày 28/3/2025, chủ trì cuộc họp đốc thúc triển khai dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị UBND các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc quyết liệt chỉ đạo triển khai công tác giải phóng mặt bằng và hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình thi công; tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân trong khu vực dự án đồng thuận, ủng hộ.

Tại cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Đặng Hoàng An đề nghị các tỉnh hoàn thành bàn giao mặt bằng các vị trí móng còn lại trong tháng 3/2025, bàn giao toàn bộ hành lang tuyến trước 30/4/2025. Đồng thời, kiến nghị cho phép các nhà thầu thi công kiểm đếm, chặt hạ cây trong phạm vi mở đường tạm, bãi tạm, vị trí móng cột và tập kết về địa điểm tập trung để có mặt bằng thi công.

## **BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN EVN ĐẶNG HOÀNG AN CHỈ ĐẠO VỀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG EVN**

Vừa qua, Ban Chỉ đạo của Đảng ủy EVN về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đã được kiện toàn để tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (gọi tắt là Nghị quyết 57), cũng như Chương trình hành động số 40-CTr/ĐU ngày 24/02/2025 của Đảng ủy EVN về thực hiện Nghị quyết số 57.

Chỉ đạo tại phiên họp lần thứ nhất vào ngày 25/3/2025, đồng chí Đặng Hoàng An – Trưởng Ban Chỉ đạo của Đảng ủy EVN – yêu cầu 2 ban chỉ đạo cần tháo gỡ những rào cản để tạo chủ động cho các đơn vị triển khai nhiệm vụ trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, người đứng đầu các đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, đưa ra mục tiêu cụ thể về thời gian và cần kiểm soát đong đếm được những thay đổi, tăng năng suất lao động từ việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.



## **BAN CHỈ ĐẠO ĐẢM BẢO CUNG ỨNG ĐIỆN NĂM 2025 CỦA EVN HỌP PHIÊN THỨ NHẤT**



Tại cuộc họp vào ngày 27/3/2025, Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả nước trong năm 2025 phấn đấu đạt ít nhất 8%, toàn Tập đoàn phải chuẩn bị sẵn sàng cho mức tăng trưởng điện rất cao.

Lãnh đạo EVN yêu cầu các đơn vị phải bám sát chỉ đạo của Tập đoàn; theo dõi chặt chẽ dự báo phụ tải, đặc biệt tập trung vào tháng 4, 5, 6/2025; phối hợp thường xuyên, liên tục với Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia để đơn vị này tính toán phương án vận hành tối ưu.

## THÁO GỠ VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH MỞ RỘNG



Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương cùng đoàn công tác EVN đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình ngày 26/3/2025. Hai bên đã thống nhất các giải pháp cụ thể để giải quyết những vướng mắc, tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng,

đặc biệt là để phục vụ tháo dỡ đê quây, thi công kênh dẫn vào cửa lấy nước giai đoạn 3.

Dự án NMTĐ Hòa Bình mở rộng có tổng mức đầu tư hơn 9.220 tỷ đồng, với hai tổ máy có tổng công suất thiết kế 480MW. Công trình được xây dựng tại bờ phải tuyến đập Thủy điện Hòa Bình hiện hữu và dự kiến hoàn thành vào năm 2025.

## LÃNH ĐẠO EVN ĐỐC THỨC TIẾN ĐỘ THI CÔNG ĐƯỜNG DÂY 500KV LÀO CAI - VĨNH YÊN

Trong tuần qua, Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương đã kiểm tra tiến độ thi công một số gói thầu thuộc dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên trên địa bàn các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Vĩnh Phúc.

Lãnh đạo EVN yêu cầu các đơn vị tận dụng "thời gian vàng" khi thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng cường nhân lực, thiết bị để đáp ứng tiến độ cấp bách của dự án.



## HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ EVN HỌP LẦN THỨ 21

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN chủ trì hội nghị vào ngày 27/3/2025.

Ban Chấp hành đã nghe báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy về kết quả lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành; thông qua dự thảo Báo cáo của Đảng ủy về kết quả công tác quý I, nhiệm vụ công tác quý II năm 2025 và nhiều nội dung quan trọng khác.



## BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY EVN LÀM VIỆC VỚI BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN EVN MỞ RỘNG



Buổi làm việc nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2025).

Đồng chí Đặng Hoàng An – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN ghi nhận những nỗ lực hoạt động của Đoàn Thanh niên EVN trong thời gian qua đã đóng góp chung vào kết quả đạt được của Tập đoàn. Đồng thời, chỉ đạo, định hướng một số nhiệm vụ mà Đoàn Thanh niên EVN cần tập trung triển khai trong thời gian tới.

## QUỐC HỘI KHẢO SÁT VIỆC THỰC THI LUẬT SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TẠI MỘT SỐ TỈNH, THÀNH PHÍA NAM

Từ ngày 27 đến 29/3/2025, đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội đã tiến hành khảo sát tình hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại TP. Hồ Chí Minh, Long An và Đồng Nai.

Với các ý kiến, đề xuất của Tổng công ty Điện lực miền Nam và các doanh nghiệp, đoàn khảo sát ghi nhận, tiếp thu trong quá trình xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

### ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG

- **85,48%** là tiến độ tổng thể dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I tính đến thời điểm hiện tại. Trong đó, nhiều hạng mục đã đạt kết quả triển khai từ 80% đến gần 100%, như: thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp; công tác thiết kế; công tác mua sắm...
- Từ 24/3 - 30/3, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã liên tục hoàn thành, đóng điện **8 công trình lưới điện 110kV** trên địa bàn các tỉnh phía Nam, góp phần đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

### SẢN XUẤT - TRUYỀN TẢI

- Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân (thuộc Tổng công ty Phát điện 3) vừa tổ chức **diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu** năm 2025, nhằm nâng cao năng lực ứng phó nhanh chóng và hiệu quả, phòng ngừa các sự cố có thể xảy ra trong quá trình hoạt động.
- Ngày 27/3/2025, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (AVC) tổ chức **phát động thi đua** hoàn thành công tác đại tu Tổ máy H1 và tiểu tu Tổ máy H2, Nhà máy Thủy điện A Vương. Đây là nhiệm vụ quan trọng của Công ty nhằm góp phần cung cấp điện cho quốc gia, đặc biệt vào các tháng cao điểm mùa khô năm 2025.

### CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG

- **Các quy định mới về công tác bảo vệ môi trường** năm 2025 vừa được EVN phối hợp với Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp & Môi trường) truyền đạt, quán triệt tới các đơn vị trong Tập đoàn vào ngày 28/3/2025.

### TRUYỀN THÔNG - QUAN HỆ CỘNG ĐỒNG

- **300 triệu đồng** là kinh phí ủng hộ của Tổng công ty Phát điện 1 để xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Đại diện Tổng công ty đã trao tặng vào ngày 24/3/2025.

### Bản tin EVN